



ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

www.mof.go.th

ฉบับที่ 22/2547

วันที่ 31 มีนาคม 2547

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว ในการปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน 3 โครงการ

นายสมชัย สัจจพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันที่ 5 เมษายน 2547 นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทยจะเดินทางไป ลงนามร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเงิน (ท่านสมดี ดวงดี) ในนามรัฐบาล สปป.ลาว ณ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในสัญญาความช่วยเหลือทางการเงินโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 3 โครงการ (โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำและปรับปรุงถนน T2 ในนครหลวงเวียงจันทน์, โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่างประเทศวัดไต และโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 โดยความช่วยเหลือส่วนหนึ่งเป็นแบบให้เปล่า (Grant) สัดส่วนของความช่วยเหลือแบบให้เปล่าคิดเป็นร้อยละ 30 ของโครงการ หรือประมาณ 240 ล้านบาท และเป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน (Concessional Loan) ร้อยละ 70 ของโครงการ หรือประมาณ 560 ล้านบาท โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 3 โครงการนี้ คิดเป็นวงเงินรวม 800 ล้านบาท ระยะเวลาเงินกู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี และคาดว่าบางส่วนของโครงการ โดยเฉพาะโครงการสำคัญในอันดับต้น ได้แก่ โครงการสนามบินระหว่างประเทศวัดไตและโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำฯ จะใช้เวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 7 เดือน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN SUMMIT) ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2547 โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 3 โครงการนี้ นับเป็นโครงการที่ 4 ของความร่วมมือและความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวคือเป็นโครงการความร่วมมือต่อจากโครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย-คูนหมิง ผ่านสปป.ลาว หรือที่รู้จักในนามของโครงการ R3, โครงการห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง และโครงการสร้างเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ของสปป.ลาว (หนองคาย-ท่าแขก) ซึ่งได้มีพิธีลงนามสัญญาความช่วยเหลือฯ ไปเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2547 ที่ผ่านมา ตามลำดับ

“โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 3 โครงการดังกล่าวนี้ เป็นโครงการตามคำริของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ในการที่จะให้ความช่วยเหลือแก่สปป.ลาว เพื่อแสดงความมีไมตรีจิตอันดีและกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของประเทศไทยและสปป.ลาว นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนสปป.ลาว

ในการแสดงถึงความพร้อมที่จะเป็นประเทศเจ้าภาพต้อนรับคณะผู้นำของประเทศในกลุ่มอาเซียน ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN SUMMIT) ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2547 ณ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ดังนั้น โครงการปรับปรุงสนามบินวัดไต หรือที่รู้จักกันในนามของสนามบินแห่งชาติสปป. ลาว และโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำฯ จะเป็นโครงการสำคัญในอันดับแรก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN SUMMIT) นี้ ขณะที่โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซจะเป็นโครงการที่สำคัญในอันดับรองลงมา อนึ่ง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเอื้อประโยชน์ร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี และเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป. ลาว” โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวในท้ายที่สุด
